



ที่ นร ๐๙๐๕/ ๑๒๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

E Mail

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๑๒๖๔
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๒) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๕/๒๔๓
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง (๒) ส่งร่างพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
ได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้วมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ประกอบกับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจง
และความเห็นของผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แล้วเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันระบบเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินการให้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคอันจำเป็น ตลอดจนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจมีความแตกต่างไปจากเดิม การจัดทำร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. ที่มุ่งหวังจะใช้บังคับเป็นการทั่วไปในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีหลักการ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันจึงกระทำได้ยาก ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่ภาค และกลไกการบริหารจัดการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำหนดว่า ในระยะเริ่มต้น ให้จัดทำ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.” แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) สำหรับในระยะยาว ให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจาก EEC ได้แก่ NEC NeEC SEC CEC และ SEZ เพื่อให้มีกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอด้วยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่มีความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน เมื่อดำเนินการไประยะหนึ่งจนทราบถึงเป้าหมาย ทิศทาง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจนแล้ว และกรณียังมีความจำเป็นต้องมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายใด จึงค่อยพิจารณาจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ฝ่ายกฎหมายการค้าภายใน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๒๓๐๒ (นางชนนันทา)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๔

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr0900@ocs.go.th